



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

.....

ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภาคความสามารถ พร้อมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร
- ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน	วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ระนอง	แนบท้ายประกาศ

ค) ประกาศ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓

กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง และทางเว็บไซต์ <http://ranong.excise.go.th>

ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง
๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายชนะ ณ ถลาง)

สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต

ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (ปฏิบัติ)
ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๓	นางสาวณัฐวดี จันทร์เปล่ง	
๐๐๘	นางสาวสุภาพร เกษแก้ว	
๐๑๐	นางสาวสุดารัตน์ ชื้อสัตย์	

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายชนะ ณ ถลาง)

สรรพสามิตพื้นที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต